
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๒ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังกแ์ละได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ เรื่องจุดกลับรถ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ  
งบก่อสร้างอาคารของ กศน. ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เรื่องท่อระบายน้ำ เรื่องฝายกั้นน้ำ การปรับปรุง 
สะพาน เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เรื่องน้ำประปา การพัฒนาเป็นสนามบินอัจฉริยะ ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง  
การทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาปุ๋ยแพง เรื่องการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและเยียวยาความเสียหาย 
จากพายุโนรู การวัดผลผลิตข้าว ขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เรื่องค่าตอบแทน 
อสม. อุบัติเหตุทางถนน การช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ค่าอาหารเด็กเล็ก การป้องกันน้ำท่วม สัญญาณไฟจราจร  
การจัดตั้งชุมชนในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายอับดุลอายี  สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ  
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม ของ นายศุภชัย  ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
ประเด็นคำถาม คือ นโยบายกัญชาเสรีมีจริงหรือไม่ การปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด 

ความจริงคืออะไร การควบคุมผลกระทบทางสังคมหลังจากกัญชาไม่เป็นยาเสพติด จะดำเนินการอย่างไร 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งท่ีสอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 



๒ 
 

 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ นโยบายกัญชาเสรีคือ การคืนสมุนไพรกัญชาและภูมิปัญญาชาวบ้านให้ประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในทางการแพทย์ ทางสุขภาพและการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง  
โดยมีกฎหมายกำกับ เป้าหมายคือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ผลิตสินค้า และสร้างรายได้ 
ตามนโยบายรัฐบาล การใช้กัญชาจะต้องมีการกำกับดูแลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือป้องกันผลกระทบทางสังคม  
มีร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง เพ่ือควบคุมไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด แต่การปลดกัญชาจากยาเสพติดคือการทำให้ 
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงได้ตามกฎหมาย ซึ่งมีการแก้ไขประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สารสกัดกัญชาที ่มี THC เกินร้อยละ ๐.๒  
เป็นยาเสพติด เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ มีมูลค่าทางการตลาด 
เรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาต่อสังคม มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น การห้ามสูบในที่สาธารณะ  
ห้ามใช้ช่อดอกปรุงอาหาร ห้ามจำหน่ายให้กับเด็ก การนำไปผลิตสินค้าต้องขออนุญาต อย. และกรมการแพทย์
แผนไทย โดยมีบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย  

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  
(ซึ ่งเลื ่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั ้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคบัฯ ข้อ ๑๕๑ 

๒. กระทู ้ถาม ของ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื ่อง ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ    
ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยรับ 
งบประมาณตามรัฐธรรมนูญในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๖  ถามนายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬาโดยการก่อสร้างสนามกีฬา 
เพิ่มเติมในจังหวัดพัทลุงและการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดพัทลุง 

นายนริศ  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   



๓ 
 

 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกอำเภอได้หรือไม่ กระทรวงฯ มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 
ในจังหวัดพัทลุงและให้ครอบคลุมทุกจังหวัดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการถ่ายโอนภารกิจการสร้างสนามกีฬา
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕ ได้รับอนุมติงบประมาณสร้างสนามกีฬาให้จังหวัดพัทลุง ๒ แห่ง 
ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ขออนุมัติแผนการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอจากคณะรัฐมนตรี หากได้รับงบประมาณ  
กรมพลศึกษาจะสร้างสนามกีฬาในจังหวัดต่าง ๆ เรื่องโรงเรียนกีฬา มีการหารือกับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 
ได้รับคำตอบให้นักเรียนจังหวัดพัทลุงไปเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีโรงเรียนกีฬาอยู่แล้ว  
เรื่องจะจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เรื่องการจัดกีฬาที่จังหวัดพัทลุง เช่น โครงการ Air Sea 
Land Southern Sports Tourism Festival และการวิ่งตามภูมิประเทศ (Ultra-Trail Thailand) 

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๐–๑๑.๐๕ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน  หลีกภัย  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างถนนคู่ขนานเลียบทางรถไฟตลอดเส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  
 นายนริศ  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายจัดทำโครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ
ตลอดเส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อประโยชน์ในการใช้เส้นทางคมนาคมและขนส่งให้ประชาชนหรือไม่
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ ปัจจุบันถนนเลียบทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในความรับผิดชอบ  

๓ หน่วยงานคือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดินเขตทางรถไฟอยู่ใน
ความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย การก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน 
ตลอดแนวเส้นทางซึ่งจะกระทบต่อประชาชน อาจมีการคัดค้าน และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ กรมทางหลวงมีโครงข่าย
ทางหลวงในแนวเหนือใต้ ขนานไปกับทางรถไฟ คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ และหมายเลข ๔ เป็น  
๔ ช่องจราจร จึงไม่มีนโยบายก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ส่วนกรมทางหลวงชนบท  
มีถนนเลียบทางรถไฟ ๒ สายทาง คือ สายพท. ๔๐๐๙ และสาย พท. ๕๐๒๒ จึงไม่มีนโยบายก่อสร้างถนน  
เลียบทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดพัทลุง การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มีแผนงานและโครงการก่อสร้างถนน 
เลียบทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดพัทลุง หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอใช้พื้นที่การรถไฟฯ สามารถยื่นเรื่อง 
ไดต้ามระเบียบ 
  



๔ 
 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๒ กระทู ้คือ 
 ๑) เรื ่อง การขยายถนนเลียบคลองชลประทานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็น ๔ เลน  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบด ี
ที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๒) เร ื ่อง การบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจการดูแลถนนแขวงทางหลวงนครปฐม   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๓. กระทู ้ถาม ของ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกรมศุลกากร กรณีตรวจสอบที่มานาฬิกาข้อมือหรูของ
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดี 
ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม ของ นายนริศ  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  
เรื่อง ขอให้ประกาศเขตพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดให้เป็นมรดกโลก  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ ของการปฏิรูปด้านสังคม  ถามนายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม 
เพ่ือขอให้นำระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๙๐ วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 



๕ 
 

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ ไดเ้สนอญัตติด่วนด้วยวาจา 
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเพื่อส่งความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มไปให้ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ โดยแถลงว่า มีการเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลการบริหารจัดการเดินรถเพื่อ
กีดกันไม่ให้บีทีเอส (BTS) เข้าแข่งขัน ทำให้ต้องใช้เงินอุดหนุน ๗.๘ หม่ืนล้านบาท ซึ่งประเด็นความไม่โปร่งใส  
แต่นายภราดร ปริศนานันทกุล เสนอให้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นด้วย 
กับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม (การขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน)  

ผลการลงมติ  ที่ประชุมลงมตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๔๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
(พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายภราดร  ปริศนานันทกุล เป็นผู้เสนอ) ๑๙๓ เสียง งดออกเสียง ไม่มี  
ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง  

 
 

 ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายไตรรัตน์  
วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข  นางสาวมณีรัตน์  กำจรกิจการ   
ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง  นายนิพนธ์  จงวิชิต  นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ  และนางสาวพูลศิริ  
นิลกิจศรานนท์ ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร ประธานกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงประชาชนหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
การจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรัง เรื่องศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือผู้บริโภค การให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทาง
เทคโนโลยี เช่น การเรียนออนไลน์ สัญญาณไวไฟ การจัดต้ังศูนย์ทดลองคลื่นความถี่แห่งชาติ เรื่องมาตรฐาน
เครื่องมือสื่อสาร ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที ่ปัญหาโครงการเน็ต (Net) ประชารัฐ 
ในพื้นที่ชนบท การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เรื่องการควบรวมกิจการทรู (True) และดีแทค (dtac)  
เรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลโลกกับการออกกฎ Must Have Must Carry การเยียวยาผู้บริโภค เรื่องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เรื่องการใช้คลื่นความถ่ีไปทำบ่อนการพนัน 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ตอบชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอลเซ็นเตอร์ เช่น 
ควบคุมการจดทะเบียนซิม เพิ่มรหัสเบอร์ต่างประเทศ การบล็อกลิสต์ จะมีการตรวจสอบ SMS แต่ กสทช.  
ไม่มีอำนาจจับกุม เรื ่องการอัพเกรดฟุตบอลโลกเป็น High Definition เรื ่องประกาศ กสทช. Must Have  
Must Carry เร ื ่องค่าก่อสร้างสำนักงาน การสนับสนุนฟุตบอลโลกตาม พ.ร.บ. ปี ๕๓ มาตรา ๕๒(๑)  
เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร เรื่องการควบรวมธุรกิจ การชดเชย MUX ตามคำสั่ง คสช. เรื่องโครงการยูโซ 
(USO) ให้บริการคลื่นความถี่ตามแนวชายแดน เมื่อครบ ๕ ปี จะส่งมอบให้กระทรวงดีอี  เรื่องอุปกรณ์พ่วง  
การส่งเรื่องให้คณะกรรมการคลื่นความถ่ีชายแดน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๖ 
 

นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ตอบชี้แจงการควบคุมอัตราค่าบริการ 
เช่น ค่าโทร ค่าส่ง SMS การใช้งานอินเทอร์เน็ต การกำหนดเพดานราคาเฉลี่ยต้องเป็นธรรมกับผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้มีการทบทวนและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เรื่องโปรโมชัน มีการตรวจสอบทุก ๓ เดือน 
หรือเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ นางสาวมณีรัตน์  กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ตอบชี้แจง 
เรื่องวิทยุชุมชน แผนการเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. ต้องแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ จะนำผู้ประกอบการวิทยุ 
กระจายเสียงเข้าสู่ระบบการอนุญาต มาจัดสรรคลื่นความถี่ให้เอกชนหรือภาคประชาชนเข้าประมูล จัดสรรให้
กิจการบริการสาธารณะและชุมชนตามบทบัญญัติกฎหมาย กสทช. ทราบถึงสภาพปัญหา มีการรับฟังความเห็น 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 

นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ  ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ตอบชี้แจงเรื่องสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) สำนักงาน
ประสานกับสถานทูตสหรัฐว่าไม่สามารถจองในนามประเทศไทยได้ การให้บริการดาวเทียมต่างชาติจะต้อง 
ขออนุญาต กสทช.  

 ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวสารี   

อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค และนายวิทูรย์  บุตรสาระ ผู้แทนจากสำนักงาน 
สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นภัยคุกคามทางโทรศัพท์และออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)  
กับสแกมเมอร์ เงินกู้ออนไลน์ การทวงหนี้ ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ การดูแลปัญหาสินค้าราคาแพง เช่น ปุ๋ยแพง  
น้ำมันแพง ค่าไฟแพง ประเด็นงานคุ้มครองผู้บริโภค ๘ ด้าน เรื่องการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
การทำงานกับเครือข่ายผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์องค์กร ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน เช่น การยกเลิกชุดนักเรียน  
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เรื่องบริการสุขภาพ เรื่องการโฆษณาเกินจริง เรื่องประกันโควิด เรื่องการใช้กัญชา 
เรื่องคณะกรรมการประจำจังหวัด 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง 
เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ตอบชี้แจงถึงกฎหมายจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ประเด็น 
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เช่น ประกันโควิด ค่ารักษาพยาบาลแพง แอปกู้เงินออนไลน์ เรื่องเครือข่าย 
องค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัด การผลักดันนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสมาชิก 
และเครือข่าย เช่น ค่าบริการขนส่งสาธารณะ สินค้าราคาแพง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปัญหาอุปสรรคในด้านงบประมาณ  
โดยจะรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปดำเนินการ 

๓. รายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนการออมแห่งชาติ 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายยรรยง  ราชานนท์  นางธีรนุช  ทองชิว  นายอภิชัย  
สายสดุดี  และนางสาวฐิตาภา  นทีวรวงษ์ ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
  



๗ 
 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นเทคโนโลยีและแผนยุทธศาสตร์การออมเพ่ือผู้สูงวัย เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ
ซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณ เรื่องสมาชิกและกลุ่มเปา้หมายของ กอช. เช่น แรงงานนอกระบบ เด็ก เรื่องหลักเกณฑ์  
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ การจำกัดวงเงินการออม ๑๓,๐๐๐ บาทต่อปี  
เรื่องการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ การสร้างค่านิยมการออม การเสนอปรับอัตราเงินสมทบ เรื่องการออมแบบ
สมัครใจ เรื่องบำนาญประชาชน 

ที่ประชุมรับทราบ นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม
แห่งชาติ ตอบชี้แจงประเด็นการให้ผู้สูงอายุสมัครสมาชิก กอช. เรื่องแอปพลิเคชันของ กอช.  สมุดเงินออม  
เรื่อง IT Security เรื่องการปรับปรุงนโยบายจำกัดการออม เรื่องการประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน  การให้
นักเรียนนักศึกษาเข้าถึง กอช. เรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เรื่องการขยายเพดานอายุ เรื่องการลงพื้นที่  
การเสนอปรับเพิ่มวงเงินการออม โดยจะรวบรวมข้อแนะนำของสภาไปปรับปรุงการทำงาน  

๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายพรชัย  จำรูญพานิชย์กุล  
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  นางศิริเกษ  วาทยานนท์  นางสาววารุณี  โกศลศิริกุล  และนางสาวศิริพร   
ใสสะอาด ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  นางหรรษา  บุญรัตน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นางสาวจิราภรณ์  ทองคำวัฒนะ  และนางสาวสุกัญญา  ต้นสายเพชร  ผู้แทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นหมายเหตุ ๑๓ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย 
ประเด็นหมายเหตุ ๑๔ รายได้จากงบกลาง เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

ที่ประชุมรับทราบ นายพรชัย  จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจง 
ประเด็นหมายเหตุ ๑๓ ยังไม่ลงในรายงานการเงินเนื่องจากไม่ทราบว่าคดีจะแพ้หรือชนะ เรื่องหมายเหตุ ๑๔ 
งบกลางที่หน่วยงานได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี ๓ ประเภท คือ รายจ่ายบุคลากร รายจ่ายดำเนินงาน  
และรายจ่ายการลงทุนหรือครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน ในส่วนงบกลางที่เบิกจ่ายนี้เป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล 

๕. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มาตรา ๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายสมมิตร  โตรักตระกูล  
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอภิชาติ  รัตนราศรี  นางพลินี  เตชะมวลไววิทย ์ นายเอก  มุติตาภรณ์  
และนางสาวเปรมใจ  ชูปรีชา ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการโอนงบกลาง ๓ รายการ วงเงิน ๑๔.๖๖ หมื่นล้านบาท การโอน 
งบแผนบุคลากรภาครัฐของกองทัพเรือ ๒๔๐ ล้านบาท เรื่องอัตราพนักงานราชการของกองทัพ เรื่องการโอน
เบี้ยหวัดบำนาญ ควรบริหารจัดการและให้เป็นงานของกรมบัญชีกลาง การโอนงบบุคลากรของกรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องค่ารักษาพยาบาล 



๘ 
 

ที่ประชุมรับทราบ นายสมมิตร  โตรักตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ตอบชี้แจง
เรื ่องการโอนงบบุคลากร มีสาเหตุจากการโอน ย้าย ตาย ลาออก ของอัตรากำลังระหว่างปีงบประมาณ  
บางหน่วยรับงบประมาณสรรหาและบรรจุอัตรากำลังล่าช้า การปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านลดลง กองทัพเรือมีการโอนออกเพราะการสรรหาคัดเลือกไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 
ที่สำนักงบประมาณตรวจสอบแล้ว ส่วนการรับโอนงบบุคลากร ให้ ๑๒ กระทรวง ๓๔ หน่วยงาน มีหลักเกณฑ์คือ  
การบรรจุอัตราว่าง การแต่งตั้งข้าราชการ มีค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมข้ึน เรื่องงบค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ  
ค่ารักษาพยาบาลเป็นการประมาณล่วงหน้า ที่เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะเป็นสังคมสูงวัย ส่วนบำเหน็จบำนาญเป็นไปตาม 
สิทธิของแต่ละบุคคล มีลักษณะเป็นเงินสะสม นายอภิชาติ  รัตนราศรี ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ตอบชี้แจง
การโอนงบของกองทัพเรือ ซึ่งการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีการบรรจุ
อัตรากำลังเร็วกว่าแผน ในปีงบประมาณต่อไปจะควบคุมดูแลงบบุคลากร 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๔ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


